



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณา ดังนี้



● พิจารณารณณ์เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรเกรตบริเตนและไอร์แลนด์เหนือ ขอเชิญประธานคณะกรรมการเข้าร่วมการอภิปรายโต๊ะกลมระดับนโยบายเกี่ยวกับนโยบายต่อกลุ่ม LGBTI เนื่องในโอกาสที่เดือนมิถุนายนเป็นเดือนความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศสากล (Pride Month) ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ถนนวิทญู ซึ่งเป็นการแสดงทัศนคติหลากหลายทางเพศที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่เป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันบ่อยในแวดวงนานาชาติ ในการนี้นายสมชาย แสวงการ ได้มอบหมายให้นายมณฑิเตอร์ บุญตัน รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการอภิปรายในประเด็นดังกล่าว

ติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ

คณะอนุกรรมการ ตรส. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยพบข้อขัดข้องที่เป็นปัญหาต่อการบังคับใช้กฎหมาย เช่น สังคมส่วนใหญ่ยังมองว่าข้อมูลส่วนบุคคลคือการปกป้องข้อมูลของตนเอง แต่สิ่งที่ควรจะเป็นคือเรื่องของการไม่นำเอาข้อมูลของคนอื่นไปใช้ประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยยังไม่ตระหนักถึงการให้ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องปกปิดและให้ความคุ้มครองเป็นหลักและเปิดเผยเป็นรอง ส่วนข้อมูลสาธารณะจะต้องเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นรองเว้นแต่กรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของรัฐ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรจัดเสวนาเรื่อง “สิทธิตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลบนเส้นทางปฏิรูปในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งการเสวนาดังกล่าวจะเป็นหัวข้อหนึ่งมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ Thailand Research โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับกฎหมายที่จะมีผลบังคับใช้ในอีก ๑ ปีข้างหน้า เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกล่วงละเมิดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน เพื่อยกระดับการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยรัฐและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้พิจารณาศึกษารายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ ในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยเชิญสภาพนายความมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม คณะอนุกรรมการเห็นว่าประเด็น “สิทธิในกระบวนการยุติธรรม” ในการอำนวยความสะดวกขั้นต้น (ในชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้ถูกควบคุมหรือผู้ต้องหาได้ทราบถึงสิทธิต่างๆ อันพึงมีของตนตามกฎหมายและนำมาสู่ความยุติธรรม และคณะอนุกรรมการเห็นควรที่จะนำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาศึกษาต่อไป และได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม เกี่ยวกับประเด็นการคุ้มครอง สิทธิเด็ก และสิทธิสตรี คณะอนุกรรมการเห็นว่า ปัจจุบันหน่วยงานดังกล่าวได้มีการดำเนินการร่วมกับภาคประชาสังคม NGOs จึงได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ประชาชนในระดับพื้นที่เข้ามาช่วยดำเนินงานมากขึ้น เช่น ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑. พิจารณาปัญหาการรู้เท่าทันสื่อต่างประเทศ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากกรณีการเสนอข่าวของสื่อต่างประเทศที่แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นกลางทางการเมืองโดยเห็นว่าการรายงานข่าวจะต้องมีมาตรฐานเดียวกัน และจะต้องนำเสนอบนพื้นฐานความเป็นจริงด้วย
๒. พิจารณาประเด็นปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน โดยคณะอนุกรรมการได้เชิญกระทรวงมหาดไทยมาให้ข้อมูลจำนวนสองครั้ง แต่ผู้แทนหน่วยงานดังกล่าวได้ให้ข้อมูลในชุดเดียวกันและเป็นข้อมูลเพียงบางส่วนในการดำเนินงาน ดังนั้น จึงเห็นควรขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่อไป
๓. พิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเห็นว่าควรให้มีการศึกษาความหมายของคำว่า “กิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรม” โดยให้เทียบเคียงกับกฎหมายอื่น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมาย

คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีผู้บริโภคไม่ได้รับความสะดวกในการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน ในกรณีนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แจ้งให้ทราบว่าได้ดำเนินการประสานงานกับบริษัทสายการบิน โดยได้ทำเรื่องคืนเงินให้กับผู้ร้องเรียนแล้ว นอกจากนี้คณะอนุกรรมการ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้กับผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้สอดคล้องกับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงควรให้บริษัทสายการบินมีมาตรการเยียวยาผู้โดยสาร และให้มีช่องทางที่ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

